

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

Số: 6806 TB/HVBCTT-HTQT

THÔNG BÁO

Kết luận của Giám đốc Học viện về việc nâng cao chất lượng quản lý, đào tạo và hỗ trợ lưu học sinh Lào tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngày 30/11/2022, Ban Hợp tác quốc tế tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác giảng dạy và đào tạo lưu học sinh Lào tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền” nhằm đánh giá thực trạng công tác quản lý, đào tạo và hỗ trợ lưu học sinh Lào, từ đó trao đổi kinh nghiệm, giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo.

Dự và chỉ đạo Hội thảo có PGS, TS. Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện. Cùng dự có PGS, TS. Nguyễn Thị Trường Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS, TS. Trần Thanh Giang, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, Phó Giám đốc Học viện và các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan đến công tác đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào tại Học viện.

Sau khi nghe báo cáo tổng kết của Ban Hợp tác quốc tế, báo cáo kiến nghị, đề xuất của Trường đoàn Lưu học sinh Lào tại Học viện, các tham luận và các ý kiến trao đổi, Giám đốc Học viện kết luận những nội dung sau đây:

1. Về quan điểm chỉ đạo

Việt Nam và Lào có quan hệ hữu nghị đặc biệt, được các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân hai nước không ngừng vun đắp. Việc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đào tạo lưu học sinh Lào chính là góp phần vun đắp, phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt này.

Đào tạo lưu học sinh Lào là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Trong những năm vừa qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện luôn quan tâm bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt tốt nhất cho lưu học sinh trong khả năng của nhà trường và quy định của Đảng, Nhà nước.

Trong năm 2022, Đảng, Nhà nước và Chính phủ Lào đã trao tặng tập thể và các cá nhân của Học viện Báo chí và Tuyên truyền những phần thưởng cao quý như Huân chương Ít-xa-la, Huân chương Lao động và Huân chương Hữu nghị. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp của Học viện đồng thời là động lực để Học viện làm tốt hơn nữa công tác đào tạo lưu học sinh Lào.



Công tác quản lý, đào tạo và hỗ trợ lưu học sinh Lào tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cần bám sát các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước đồng thời thực hiện theo Quy chế Quản lý lưu học sinh Lào tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền ban hành theo quyết định số 3920-QĐ/HVBCTT-HTQT ngày 18/8/2022 của Giám đốc Học viện.

2. Về trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Học viện

Ban Hợp tác quốc tế là đơn vị đầu mối, tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc trong việc quản lý và hỗ trợ lưu học sinh Lào tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Văn phòng là đơn vị chịu trách nhiệm chính về việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho lưu học sinh như y tế, sức khỏe, phương tiện đi lại...

Ban Kế hoạch Tài chính là đơn vị chịu trách nhiệm chính về việc thực hiện các chính sách, chế độ tài chính đối với lưu học sinh.

Phòng Quản trị và Quản lý ký túc xá là đơn vị chịu trách nhiệm chính về việc bảo đảm điều kiện sinh hoạt và quản lý ăn ở của lưu học sinh tại ký túc xá.

Ban Quản lý đào tạo là đơn vị chịu trách nhiệm chính về việc xây dựng kế hoạch đào tạo và quản lý quá trình học tập của lưu học sinh.

Ban Quản lý khoa học là đơn vị chịu trách nhiệm chính về việc tham mưu, xây dựng các hoạt động hội thảo, tọa đàm, đề tài khoa học... liên quan đến lưu học sinh.

Phòng Công tác chính trị và Hỗ trợ sinh viên là đơn vị chịu trách nhiệm chính về việc hướng dẫn, phổ biến các quy định, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ đào tạo giúp lưu học sinh hòa nhập vào môi trường học tập.

Đoàn Thanh niên là đơn vị chịu trách nhiệm chính về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giao lưu văn hóa, giáo dục lối sống cho lưu học sinh.

Các khoa đào tạo chịu trách nhiệm chính về việc quản lý và hỗ trợ hoạt động học tập của lưu học sinh tại Khoa.

Các đơn vị khác có trách nhiệm tham gia quản lý, phối hợp quản lý và hỗ trợ lưu học sinh Lào theo chức năng, nhiệm vụ.

3. Về giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và hỗ trợ lưu học sinh Lào

Để nâng cao chất lượng đào tạo và hỗ trợ lưu học sinh Lào, cần thực hiện đồng bộ và hiệu quả các giải pháp sau đây. Các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động thực hiện đồng thời chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp cần thiết.

Thứ nhất, tăng cường quảng bá, giới thiệu các chương trình đào tạo của Học viện thông qua Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Lào và các cơ quan báo chí - truyền thông. Hàng năm, Ban Hợp tác quốc tế phối hợp với Ban Quản lý đào tạo gửi thông báo tuyển sinh đến các đối tác Lào và tham gia các sự kiện quảng bá tuyển sinh tại Lào.

Thứ hai, nghiên cứu khả năng, điều kiện và tổ chức các lớp học tập trung và các đợt kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ và tin học dành riêng cho lưu học sinh Lào đối với các khoa, chương trình có đủ số lượng lưu học sinh. Khoa đào tạo phối hợp với Ban Quản lý đào tạo và Trung tâm Khảo thí và Bảo đảm chất lượng nghiên cứu, đề xuất Ban Giám đốc.

Thứ ba, nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Việt cho lưu học sinh Lào nhằm cải thiện khả năng tiếp cận tri thức của lưu học sinh. Ngoài giờ giảng trên lớp, xây dựng cơ chế, giải pháp khuyến khích lưu học sinh giao lưu, trao đổi, thực hành tiếng Việt với sinh viên Việt Nam. Khoa Xuất bản nghiên cứu, đề xuất giải pháp cụ thể.

Thứ tư, tiến hành khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của lưu học sinh Lào về hoạt động đào tạo và dịch vụ hỗ trợ đào tạo, từ đó có những điều chỉnh phù hợp về hình thức học tập, phương thức kiểm tra đánh giá đối với lưu học sinh. Trung tâm Khảo thí và Bảo đảm chất lượng nghiên cứu, đề xuất giải pháp cụ thể.

Thứ năm, xây dựng và triển khai kế hoạch tham quan, nghiên cứu thực tế hàng năm cho lưu học sinh Lào nhằm giúp lưu học sinh tìm hiểu văn hóa Việt Nam, rèn luyện tiếng Việt. Ban Hợp tác quốc tế, Ban Quản lý đào tạo, Ban Kế hoạch Tài chính và các khoa đào tạo phối hợp thực hiện.

Thứ sáu, các khoa đào tạo có lưu học sinh Lào chủ động nghiên cứu, xây dựng, triển khai các giải pháp hỗ trợ học tập và đời sống của lưu học sinh như phân công cán bộ chuyên trách hỗ trợ lưu học sinh, phân công sinh viên Việt Nam có học lực khá, giỏi hỗ trợ lưu học sinh Lào...

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị liên quan quán triệt và phổ biến Thông báo kết luận này đến tất cả cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị mình.

Nơi nhận:

- BGĐ HVCTQG HCM (để báo cáo);
- ĐU, HĐT (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để phối hợp chỉ đạo);
- Đơn vị liên quan (để thực hiện);
- Lưu VT, HTQT.



Phạm Minh Sơn

